

รายละเอียดปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รายวิชา ETP417 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 : รอบรู้งานครู

สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับงานครูในบริบทโรงเรียน สังเกตและวิเคราะห์สภาพการณ์จริงเกี่ยวกับงานครู และคุณลักษณะความเป็นครู การศึกษาและวิเคราะห์สารสนเทศของโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารและการประกันคุณภาพ การศึกษา งานวิชาการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน พฤติกรรมนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองในความเป็นครู

หน่วยกิต/ชั่วโมง	เกณฑ์การฝึกประสบการณ์	วันที่ฝึกประสบการณ์
1(45)	จำนวน 10 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวม 70 ชั่วโมง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฐมนิเทศ 18 พ.ย. 2567 ▪ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เริ่ม 25 พ.ย. 2567– 3 ก.พ. 2568 ▪ สัมมนาและปัจฉิมนิเทศ 17 ก.พ. 2568

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่
18 พ.ย. 67	<p>ปฐมนิเทศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชี้แจงขอบเขตคำอธิบายรายวิชา บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา แนวทางในการวัดและประเมินผล 2. บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” 3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พบอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาชีพครู 4. นักศึกษาทุกหลักสูตรพบอาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร 	มหาวิทยาลัย
25 พ.ย. 67 - 3 ก.พ. 68 (ทุกวันจันทร์)	<p>การเรียนรู้ที่จะเป็นครู (learning how to be a teacher) นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมปฐมนิเทศภาพรวมงานในสถานศึกษา (โดย ผู้อำนวยการหรือครูที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นผู้ปฐมนิเทศ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาในวันแรก) 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3. ศึกษาเอกสาร สารสนเทศของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน บริบทของโรงเรียน 4. ศึกษาเอกสาร สารสนเทศของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่เลี้ยง 5. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลออกมาเป็นบันทึก “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้” 6. นักศึกษابันทึกการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นปัจจุบัน 	โรงเรียน

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	สถานที่
17 ก.พ. 68	สัมมนาและปัจฉิมนิเทศ 1. ตัวแทนแต่ละหลักสูตร นำเสนอผลการสะท้อนความคิดจากประสบการณ์เรียนรู้ในสถานศึกษา ในประเด็น การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อตนเอง บทบาทหน้าที่ครู ชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับ (After Action Review-AAR) เกี่ยวกับผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 แนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 ร่วมกับอาจารย์นิเทศ 3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พบอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาชีพครู 4. นักศึกษาทุกหลักสูตรพบอาจารย์นิเทศประจำหลักสูตร	มหาวิทยาลัย

****หมายเหตุ :** สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องนำส่งภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

เอกสาร/ ชิ้นงาน	แนวปฏิบัติ
1. สิ่งที่ต้องส่งให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์	
1.1 หนังสือส่งตัวกลับจากทางโรงเรียน	1) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษาขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนร่วมผลิตจัดทำหนังสือส่งตัวกลับมายังคณะ
1.2 แบบบันทึกประจำวัน	1) นำมาส่งวันปัจฉิมนิเทศ 2) บันทึกต้องมีความสมบูรณ์ คือ มีบันทึกผลการสะท้อนคิดการเรียนรู้ จากกิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ มีบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่เป็นปัจจุบันและมีหลักฐานการนัดหมาย ลายเซ็นของอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงหรือคุณครูที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) กรณีที่อาจารย์นิเทศก์ต้องการข้อมูล ขอให้นักศึกษาสแกน (scan) หรือถ่ายเอกสารให้อาจารย์นิเทศก์ <u>ก่อนส่งคณะครุศาสตร์</u>
1.3 สมุดลงเวลา	1) นำมาส่งวันปัจฉิมนิเทศ <u>ส่งโรงเรียนละ 1 เล่ม</u> โดยใช้รูปแบบตามที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกำหนดหรือตามรูปแบบการลงเวลาที่โรงเรียนกำหนดก็ได้ 2) กรณีที่อาจารย์นิเทศก์ต้องการข้อมูล ขอให้นักศึกษาสแกน (scan) หรือถ่ายเอกสารให้อาจารย์นิเทศก์ <u>ก่อนส่งคณะครุศาสตร์</u>
2. สิ่งที่ต้องส่งให้อาจารย์นิเทศก์	
2.1 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1	1) บันทึกการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม บริบทโรงเรียน การปฏิบัติงานสอน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู โดยใช้แบบฟอร์มในเล่มคู่มือฯ และส่งให้ครูพี่เลี้ยงพิจารณาและลงนาม 2) ส่งในรูปแบบรูปเล่มหรือไฟล์เอกสาร ตามแต่การตกลงร่วมกันระหว่าง อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา
2.2 ผลการประเมินของครูพี่เลี้ยง	1) นักศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้ครูพี่เลี้ยงประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (ตามแบบประเมินในคู่มือ) และนำผลคะแนนใส่ซองปิดผนึกส่งให้อาจารย์นิเทศก์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์
2.3 อื่นๆ	1) เป็นไปตามที่อาจารย์นิเทศก์กำหนด

การวัดและประเมินผล

ผู้ประเมิน	แบบประเมิน	คะแนน	ค่าน้ำหนัก
ครูพี่เลี้ยง	ETP417 (1) แบบประเมินการศึกษาข้อมูลโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู	125	40%
อาจารย์ นิเทศก์	ETP417 (1) แบบประเมินการศึกษาข้อมูลโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู	125	60%
	รวม	250	100%